

# Lao động nữ dẫn đầu với lương hưu mới

(nhandan.com.vn) Từ ngày 1/1/2018, lao động nữ để được hưởng lương hưu bằng 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), phải có 30 năm đóng thay vì 25 năm. Quy định về cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến khoảng 21.000 lao động nữ, theo đó đang đòi hỏi có những giải pháp nhằm giảm "sốc", không để người lao động thiệt thòi.

**Điểm mới cách tính lương hưu**

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Phạm Ngọc Thọ, Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, BHXH là cơ quan thực hiện chính sách chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào từ cấp thẩm quyền về việc thay đổi cách tính lương hưu. Do đó, từ ngày 1/1/2018, cách tính lương hưu cho lao động nữ sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, người lao động nếu nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau khoảng thời gian trên, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%. Với việc thay đổi cách tính này, lao động nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi phải có đủ 30 năm đóng BHXH mới được hưởng tối đa 75% (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 25 năm đóng BHXH là được hưởng tỷ lệ tối đa 75%).

Theo các nhà nghiên cứu chính sách, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ theo công thức: 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng

45%, mỗi năm đóng BHXH tiếp theo được tính thêm 2% không phải là công thức mới. Thực tế công thức này được áp dụng từ năm 1995 đến hết năm 2002. Việc điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã đưa công thức tính mức lương hưu này quay trở lại.

Mặc dù vậy, theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì bất cứ chính sách nào khi ra đời cũng sẽ chịu tác động đa chiều tới đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, điều này là cần thiết bởi nếu không thực thi chính sách như chúng ta kéo dài mãi chính sách không còn phù hợp. Khi thay đổi chính sách không thể có sự công bằng tuyệt đối, tuy nhiên về mặt vĩ mô, cơ quan quản lý nhà nước phải có biện pháp để giảm "sốc", không để lao động nữ thiệt thòi.

Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể đề xuất Chính phủ, trong năm 2018 khi điều chỉnh tăng lương khu vực nhà nước thì tăng lương hưu cho người lao động với mức tăng 7% theo từng đối tượng. Đặc biệt, ưu tiên cho 3.000 lao động bị tác động giảm 6 - 10% lương hưu trong năm 2018. Thứ duy, đối với người bị giảm 10% lương hưu thì chúng ta tăng 2%, người bị giảm ít thì tăng 1%. Nhưng 2% hay 1% này là chúng ta tăng cả cuộc đời hưởng lương hưu... như vậy có thể bù được thiệt thòi khi thay đổi chính sách.

**Cần có lộ trình**

Không ít lao động nữ tỏ vẻ băn khoăn trước thông tin từ nay trở đi họ phải có 30 năm đóng BHXH mới được hưởng lương hưu tương đương 75% mức đóng

BHXH hàng tháng. Chị Đỗ Bích Thủy, làm công nhân ở một nhà máy đặt trên địa bàn Hà Nội bày tỏ: Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất, tuổi nghề không cao nên việc đạt đủ số năm hưởng lương hưu với chúng tôi là rất khó. Với mức lương hưu thấp lại còn bị cắt giảm thì khi về già người lao động sống rất chật vật. Một công nhân may làm sao có thể ngồi may đến 30 năm để nhận được lương hưu mức tối đa. Chị Trần Mai Hương, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp nam Thăng Long (Hà Nội) cũng có cùng suy nghĩ: Lao động nữ thường sức khỏe không bảo đảm lâu dài như nam giới, nên việc kéo dài thời gian để hưởng lương hưu tối đa là rất khó khăn. Đặc biệt trong một số ngành nghề có yếu tố độc hại thì sức khỏe hao mòn nhiều, tuổi nghề rút ngắn.



## HỘI HỮU NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

học sinh Campuchia tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2016 - 2017. Công tác bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên luôn được Hội quan tâm.

Năm 2018, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước; hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, từ thiện; thực hiện tốt việc nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia, tạo mầm xanh hữu nghị gắn kết tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Tại hội nghị, 11 cá nhân đã được Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

## RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/1, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Bình tổ chức ra quân tuyên truyền về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hơn 200 đoàn viên thanh niên các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố và hội viên Hội Cựu chiến binh phường Trần Lãm đã tham gia tuyên truyền về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại một số tuyến phố; tham gia điều tiết giao thông tại một số ngã tư trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình, Công ty TNHH

Ảnh Sơn đã tặng trang thiết bị hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.

Cùng với hoạt động này, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức đa dạng qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

**PHƯƠNG CHI**

# Tai nạn giao thông có chiều hướng giảm

Năm 2017 các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh duy trì thường xuyên họp giao ban hàng tháng, đánh giá những việc đã làm được trong tháng, chỉ ra tồn tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Năm 2017, các địa phương, đơn vị đã viết trên 2.000 tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Hơn 30.000 thông báo được gửi về nơi cư trú đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 60.000 lượt hội viên, giáo viên, học sinh và nhân dân...

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 69 người, bị thương 30 người. So với năm 2016, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 4 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó, xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 68 người, bị thương 30 người; giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.



Công an huyện Hưng Hà làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGỌC HÂN

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng giao thông cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Năm 2017, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh; xử lý xong 13 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh. Các huyện, thành phố duy tu, sửa chữa 33km đường huyện; thay thế 95 biển chỉ dẫn và biển báo hiệu đường bộ, 45 cọc tiêu trên các tuyến đường huyện; nâng

lên 26.927 xe ô tô, 799.669 xe mô tô, 50.994 xe máy điện. Để kiểm soát tai nạn giao thông, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo từng chuyên đề về hành vi, đối tượng, địa bàn trọng điểm ở từng thời điểm trong năm. Thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an

đã xử lý 39.193 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 7.271 phương tiện, tước 7.108 giấy phép lái xe các loại...

Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Năm 2017, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn ở mức cao.

Tình trạng học sinh đi xe máy điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để. Một số địa phương còn buông lỏng quản lý nên tình trạng tai nạn chiếm hàng lang an toàn giao thông vẫn diễn ra. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các địa phương chưa thay rỏ hết trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một số địa phương chưa thực sự vào cuộc hoặc có nhưng chưa thường xuyên, liên tục.

Năm 2018, toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung vào các lỗi như chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và soát, bổ sung các điểm hu hỏng của công trình cầu, đường, các biển báo hiệu bị hỏng; Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông...

**PHẠM HƯNG**

# Việt Nam có thương hiệu thời trang toàn cầu do người Việt sở hữu

(nongnghiep.vn) Giovanni Group, công ty thời trang của người Việt tăng cường phát triển ở thị trường Đông Nam Á. Thục tế lâu nay, doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam vẫn chỉ làm ở công đoạn có giá trị gia tăng thấp là cắt, may, lắp ráp... theo đơn hàng từ nước ngoài, không chủ động khâu nguyên liệu và thiết kế mẫu mã, thương hiệu riêng nên lợi nhuận không đáng kể. Thậm chí, có doanh nghiệp Ấn Độ nhập khẩu cao su Việt Nam về sản xuất ra nguyên phụ liệu rồi xuất khẩu ngược lại cho các doanh nghiệp da giày Việt Nam. Nhận thức được thách thức, năm bắt được xu hướng và cơ hội thương mại và đầu tư của ngành dệt may và da giày Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trong nước đang chủ động có nhiều động thái chuẩn bị tích cực để vượt qua các thách thức và nắm bắt, khai thác các cơ hội mới.

Điển hình là tháng 5/2017, Giovanni Group - một công ty thời trang của người Việt, tiền thân là Công ty Cổ phần Giovanni Việt Nam được thành lập năm 2006, do ông Nguyễn Trọng Phi đứng đầu đã chính thức ký kết hợp tác, sử dụng dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu quốc tế và tư vấn sáng tạo với Tomorrow+Partners, một công ty Anh về tư vấn, phát triển chiến lược, xây dựng chương trình truyền thông và giải pháp tổng thể cho thương hiệu tại các thị trường đã phát triển, thị trường đang nổi và tiềm năng, có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và quảng bá nhiều thương hiệu quốc tế.



Từ năm 2007, Công ty nhận quyền phân phối và phát triển độc quyền tại thị trường Việt Nam với 3 nhãn hàng là Emanuel Ungaro, Charles Jourdan mang phong cách Pháp và Giovanni mang phong cách Ý. Ông Nguyễn Trọng Phi cho biết: Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Tomorrow+Partners, những chuyên gia hàng đầu mang lại kiến thức và chuyên môn quốc tế cho tổ chức của chúng tôi tại thời điểm vô cùng quan trọng này khi chúng tôi bắt tay vào giai đoạn bước ngoặt của việc phát triển kinh doanh ra thị trường khu vực. Tôi vô cùng lạc quan về sự mở rộng công việc kinh doanh của chúng tôi trong tương lai, cả trong và ngoài nước khi ký kết với đối tác Tomorrow+Partners - một đơn vị quốc tế hàng đầu đã làm việc với nhiều thương hiệu cao cấp và các nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới.

Trải qua hơn 10 năm phát triển thương hiệu, Giovanni Group tiếp tục thực hiện sứ mệnh tái hiện nét thanh lịch và phong cách Ý đến Việt Nam. Kể từ khi ra mắt, Giovanni đã trở thành thương hiệu tiên phong trong phân khúc thời trang cao cấp và sang trọng trong khu vực, trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân, chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp của đất nước cũng như các giám đốc điều hành trẻ, đầy tham vọng và những khách hàng yêu thích gu thời trang thanh lịch và tinh tế.

Không chỉ quan tâm đặc biệt tới các vấn đề về sản xuất, Giovanni còn quan tâm tới việc thiết kế và chỉ đạo nghệ thuật để có được sự liên mạch trong trải nghiệm khách hàng. Với việc bổ nhiệm Giám đốc sáng tạo Tim - Voegele Downing vào tháng 5/2017 cùng với đội ngũ tư vấn về sáng tạo và truyền thông có uy tín quốc tế, Giovanni hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho ngành thời trang cao cấp và cận xa xỉ ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh việc phát triển nhãn hàng, Giovanni Group còn nhận được quyền phân phối các thương hiệu phân khúc cận xa xỉ mang đẳng cấp toàn cầu khác như Cerruti 1881 từ Pháp hay các nhãn mỹ phẩm cao cấp từ Israel như AHAVA. Đây sẽ là bước phát triển toàn diện giúp doanh nghiệp có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng và khắt khe của những khách hàng coi trọng yếu tố cốt lõi về chất lượng sản phẩm và có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Tomorrow+Partners là đơn vị tư vấn uy tín tại Anh về tư vấn và xây dựng chiến lược sáng tạo trong các lĩnh vực thời trang và phong cách, bán lẻ, bất động sản và công nghệ. Với hàng chục năm kinh nghiệm chuyên môn trong những lĩnh vực này cùng với những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, Tomorrow&Partners đã hợp tác với nhiều công ty và nhà lãnh đạo để mang lại sự kết nối giữa thương hiệu và khách hàng, phát hiện và phát triển các cơ hội mới nhằm đưa công ty lớn mạnh, thông qua góc nhìn toàn cầu của nhóm về người tiêu dùng và những thị trường mới nổi.

## CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ Chủ động bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm đồng thời tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an huyện chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung chủ yếu vào những địa bàn trọng điểm, các hành vi liên quan đến vận chuyển vũ khí trái phép, pháo nổ, đốt thả đèn trời, hàng cấm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng... Công an huyện cũng tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

**MAI THƯ**